

ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

KỶ BỐ HỮU THIÊN

Đình Bộ Lĩnh nhờ nương tựa Trần Minh Công (Trần Lâm) mà dẹp yên nội loạn (loạn 12 sứ quân), thu giang sơn về một mối. Sử cũ còn bàn, Đình Bộ Lĩnh đại thắng không chỉ do có chí khí lớn, vận hội lớn mà một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là ông sớm chọn sứ quân Trần Lâm cùng vùng đất Kỳ Bố Hải Khẩu để nương thân và xây dựng lực lượng. Một căn cứ địa vững chắc đủ mạnh về quân lương giúp người anh hùng thực hiện ước vọng thống nhất giang sơn.

Hơn một nghìn năm về trước, dải đất "ven bờ cuối bãi" trước khi có tên gọi Kỳ Bố Hải Khẩu dưới triều Ngô Vương (938 - 944) là Châu Đăng. Châu Đăng là một vùng bờ bãi trù mật, lau lách rậm rạp, sông ngòi chằng chịt như mạng nhện. Sử cũ chép: "Đấy chiếc thuyền nan từ chỗ nọ đến chỗ kia không biết đường nào mà tìm", vậy mà bỗng dưng xuất hiện một cửa biển trọng yếu để các bậc vương triều ngổ ngàng gọi là Kỳ Bố Hải Khẩu. Trần Lâm, một tướng quân tài giỏi của triều đình lúc đó sớm nhận ra giá trị "độc nhất vô song" của vùng Kỳ Bố đã nhanh chóng chọn vùng đất trù mật này gây dựng thế lực, xưng Minh Công hào kiệt. Sau đó, triều Ngô suy tàn, không còn minh chủ, vận nước nguy nan, các thế lực địa phương nổi lên tranh giành đất đai gây loạn "thập nhị sứ quân". Sách "Việt sử thông giám cương mục" chép: "Bộ Lĩnh người Hoa Lư, từ bé đã có chí khí lớn. Bấy giờ trong nước rối loạn, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn rời bỏ Hoa Lư, tìm đường sang vùng Kỳ Bố Hải Khẩu đi theo sứ quân Trần Lâm. Trần Lâm thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô khác thường và có độ lượng nên giao cho binh quyền. Sau khi Minh Công mất, Bộ Lĩnh thống lĩnh các quân, về giữ Hoa Lư...". Tương truyền, năm Tân Hợi (951), đời hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đem quân đến đánh nhưng cả hai đều thất bại

phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đình Bộ Lĩnh dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương XI, phá được Đỗ Động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó Đình Bộ Lĩnh đánh dần được đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm, Đình Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn (968), Vạn Thắng Vương lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đình Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bạc là Đình Quốc Công, Lê Hoàn là Thập Đạo tướng quân (tổng chỉ huy quân đội) và phong cho con trai Đinh Liễn là Nam Việt Vương. Tướng tài phải tìm đất dựng võ, Châu Đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực cát cứ. Cư dân từ vùng núi phía Bắc cùng luồng dân di cư ở rừng núi phía Nam hiểm trở tụ hội về đây tìm đất mưu sinh đã tạo nên một quần cư cạnh tranh sinh tồn dữ dội. Đồng thời, đất đai được các sông lớn bồi đắp phù sa đã tạo nên một vùng canh tác màu mỡ, sản vật dồi dào khiến nhiều bậc hào kiệt cũng muốn xưng hùng, độc chiếm nơi đây nhưng duy nhất chỉ có Trần Lâm vùng vẫy xưng hùng một phương. Bởi lẽ, theo sử cũ ghi lại thì thân phụ Trần Lâm húy gọi là Trần Đức vốn là một hào trưởng giàu có được nhiều người nể trọng. Bản thân Trần Lâm cũng là một

tướng quân dưới trướng Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền. Tuy vậy, anh hùng tìm đất dựng thân mưu việc lớn đã không nhầm khi chọn Kỳ Bố Hải Khẩu, nơi có lòng chim, long nổi tụ khí thì ắt nên vùng lớn. Được số hữu một vùng đất đông cư dân "ngang đầu, cứng cổ" nhưng Trần Lâm không tự bằng lòng, vẫn ra sức chiêu tập thêm dân, khai hoang mở cõi, xây dựng lực lượng hùng hậu. Thân phủ ở đình làng Kỳ Bá ghi: Trần Lâm đã xuất tiền vàng để mua ruộng đất ban phát cho dân, thể lực cá nhân rất cường tráng nhiều người đến mở mang sinh sống. Chẳng bao lâu, "gia tư tích lũy có tới hàng vạn, dưới trướng có tới mấy nghìn người vào ra" đủ sức chiêu mộ binh sĩ, tích trữ lương thảo và dựng thành lũy đồ sộ, thể lực cá nhân rất cường tráng nhiều người đến mở mang sinh sống. Chẳng bao lâu, "gia tư tích lũy có tới hàng vạn, dưới trướng có tới mấy nghìn người vào ra" đủ sức chiêu mộ binh sĩ, tích trữ lương thảo và dựng thành lũy đồ sộ, thể lực cá nhân rất cường tráng nhiều người đến mở mang sinh sống. Chẳng bao lâu, "gia tư tích lũy có tới hàng vạn, dưới trướng có tới mấy nghìn người vào ra" đủ sức chiêu mộ binh sĩ, tích trữ lương thảo và dựng thành lũy đồ sộ, thể lực cá nhân rất cường tráng nhiều người đến mở mang sinh sống.

thời đảm mình trong vận khí đất trời vùng Kỳ Bố, được Trần Lâm truyền dạy cho những chiêu dụ binh, vạch kế sách bình trị thiên hạ ngay trên mảnh đất "cuối bãi ven bờ" dầu xanh, mặt ngọc. Theo kinh sử ghi lại thì "Khi Minh Công mất, Bộ Lĩnh sẵn quân có giữ luôn Hoa Lư, chiêu mộ thu dung hào kiệt, thủ hiểm một nơi. Hai vua Nam Tấn và Thiên Sách nhà Ngô đánh mãi không được, khi Ngô Vương Quyền mất, Bộ Lĩnh hàng phục được Phạm Phong Ất, phá được Đỗ Động, hạ thành, đánh ấp, dẹp đến đâu yên đến đấy". Tướng hùng lại có hậu phương Kỳ Bố cung cấp quân lương hào phóng đã thành nghiệp đế. Thế mới hay, Kỳ Bố Hải Khẩu - vùng đất hoang sơ đầy hoa thơm quả ngọt đã thực sự đóng vai trò trọng yếu trong các cuộc binh đao khói lửa dẹp tan đao tặc, giữ yên bờ cõi. Sử cũ nhắc lại: Năm 968, Đình Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, ông không quên tháng ngày đảo giang tá túc vùng Kỳ Bố cùng cha nuôi Trần Lâm, bên chia nước thành 10 đạo, mới đạo lại chia thành quận, huyện, xã tương đương với các đơn vị quân sự. Kỳ Bố Hải Khẩu chính thức được chia là một đạo. Năm 971, tại Kỳ Bố, Ngô Văn Kháng - một binh tướng cũ dưới triều Ngô Vương nổi lên chống lại triều đình nhà Đinh. Sử ghi rằng: Ngô Văn Kháng là con trai Ngô Văn Chấn vốn là tướng hạ của Trần Minh Công. Cùng



Chùa Ngàn (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình), dấu tích cổ xưa của Kỳ Bố Hải Khẩu, nơi các nhà sư Ấn Độ đã từng đặt chân đến đây thế kỷ I - II.

dựa vào Minh Công mà binh thế của Ngô Văn Kháng rất mạnh, nhiều lần quan quân triều đình đến ngăn chặn chiến đấu thất bại thảm hại. Lúc đó, trong triều xuất hiện một tướng quân tài giỏi tên Bùi Quang Dũng, đã được phong Anh Dục tướng quân, ngay lập tức được Đình Tiên Hoàng xưng chức Điện Tiền đô chỉ huy sứ, tin cậy giao cho cầm quân dẹp loạn. Bùi Quang Dũng vốn quê Phong Châu, giỏi binh lược, là người nhân đức, nặng lòng thương dân. Đem quân đến vùng Kỳ Bố, Điện Tiền đô chỉ huy sứ không vội giao chiến mà cho quân sĩ nghỉ ngơi ở Lương Lai (nay là xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình). Sau khi bí mật báo tin tức mới hay Ngô Văn Kháng nặng lòng chúa cũ và bắt binh với triều đình nên nổi loạn. Ông đã bình tĩnh cho người tới thuyết phục Ngô Văn, một mặt đứng ra tổ chức lễ yết bái tướng quân Trần Lâm ở đền thờ ông tại Kỳ Bố. Thấy nghĩa tình lớn lao, sâu nặng của Điện Tiền đô chỉ huy sứ với tướng công, Ngô Văn Kháng cảm phục xin hàng. Dẹp yên Ngô Văn Kháng, Bùi Quang Dũng được vua Đinh hết lòng khen ngợi và phong chức "Trần Đông tiết độ sứ" trị sở đóng tại Kỳ

Bộ kiêm thống lý ba đạo. Ông tổ chức cho dân chúng không ngừng lao động khẩn hoang, lập làng ấp, phục hồi phong tục, lễ nghi. Các cánh đồng (tên gọi cổ là Hương Bài, Lương Lai, Nhân Khê của trang Trí Lai, trại Linh Sa thuộc phường Tiên Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình nay) được khai khẩn và nhập làm một có tên gọi là ấp Hàm Châu. Vùng đất trù mật này nhà Đinh phong cho Trần Đông tiết độ sứ Bùi Quang Dũng hưởng lộc. Trong "Bùi gia lịch thế vụ sệt" ghi: "Đại phạm những đồng đất cũ khai khẩn được, các nơi hoang phí miễn đồng đạo chiêu dân đến ở là 5 nơi đều gọi là Bùi Xá. Đương thời ấy, người đô la tin tức mới hay Ngô Văn Kháng nặng lòng chúa cũ và bắt binh với triều đình nên nổi loạn. Ông đã bình tĩnh cho người tới thuyết phục Ngô Văn, một mặt đứng ra tổ chức lễ yết bái tướng quân Trần Lâm cùng dân chúng vùng Kỳ Bố đã bắt đất đai hoang vu, lau lách um tùm, thâu giữ, thướng luống, rần rết nhập trang gây họa tác oai, tác quái... phải cúi đầu khuất phục. Đất tỏa hương thơm, dâng hiến quả ngọt, giúp Minh Công tích trữ lương thảo thành hào kiệt. Vùng trời

phóng khoáng nơi đây tạo cho Bộ Lĩnh cơ hội thành đế vương. Với lịch sử, họ là những người tiên phong khai khẩn vùng đất trọng yếu cho công cuộc dẹp yên các thế lực nổi dậy, cát cứ mười phương, thống nhất giang sơn. Với dân chúng, họ là những bậc hào kiệt hào phóng, thương dân, là thủ lĩnh "nhất hủ, bá ứng". Và, lịch sử không quên Trần Đông tiết độ sứ Bùi Quang Dũng, một đại quan triều đình, là người kế thừa và phát huy tiềm năng, thế mạnh của con người và vùng đất trù mật này trong việc giữ gìn, xây dựng và phát triển sự nghiệp dựng nước, giữ nước mà bao đời ông cha ta đổ xương máu gây dựng. Từ Kỳ Bố Hải Khẩu đến Trường Yên kinh đô Hoa Lư thuộc trước là cái nôi dài lịch sử của một vùng địa linh nhân kiệt và cũng là "nối nhớ" để đời về nghĩa tình nặng sâu giữa đất và người ở nơi được các bậc vương triều sắc phong "Ăn dung, đại sĩ" tương tự như cầu đối trong đình Lộng (nay thuộc phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) thờ Thành hoàng, tướng công Trần Lâm: "Thái Bình vô địa, Kỳ Bố hữu thiên".

QUANG VINH

TÂY GIANG

Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tây Giang (Tiền Hải) đã lãnh đạo hoàn thành sớm, toàn diện các mục tiêu đề ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.



Phát triển công nghiệp góp phần tạo việc làm cho người dân xã Tây Giang.

Đông chí Tạ Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ xã Tây Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%/năm, vượt 1,45% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Trong cơ cấu kinh tế,

tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 5,6%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 44,2%; dịch vụ 50,2%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm qua đạt 123,5 tỷ đồng. Thủ ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 29,3 tỷ đồng. Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất được nâng lên. Đã quy hoạch trên 45% diện tích cây các loại giống lúa cho năng suất cao, chất lượng, hiệu quả tăng lên rõ rệt. Chăn nuôi phát triển tập trung, giảm chuồng nuôi nhốt lẻ, phân tán hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58 triệu đồng/người. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng

dựng nông thôn mới, trên cơ sở nguồn hỗ trợ từ cấp trên kết hợp với vốn đối ứng của địa phương cũng như các nguồn đóng góp của người dân, đến nay xã Tây Giang đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tổng huy động nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới nâng cao là 104,5 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, thủy lợi và nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng và hoàn thành như: Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường THCS. Đặc biệt, Tây Giang tập trung quy hoạch và xây dựng hạ tầng các khu dân cư theo hướng hiện đại, từng bước đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Đây chính là cơ sở quan trọng tạo đà cho kinh tế của xã phát triển ổn định, tạo dựng môi trường sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ xây dựng tiêu chí phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nắm bắt, định hướng tư tưởng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên; đồng thời, thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 15 đảng viên mới; 21 lực lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh; 14 lượt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm liền Đảng bộ xã được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tây Giang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. MANH THẮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Phòng, chống dịch Covid-19

Là trường đại học lớn của tỉnh, với trên 2.600 học sinh, sinh viên đang theo học 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, trong đó có 232 học sinh, sinh viên tỉnh ngoài, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Thái Bình đã tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường. Tiến sĩ Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020, ban hành các văn bản về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng khoa, phòng, đơn vị để phối hợp thực hiện. Song song với đó, trong thời gian cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học, trường chỉ đạo các bộ phận chức năng về sinh môi trường, tiến hành nhiều đợt phun Cloramin B khử khuẩn tại các giảng đường, ký túc xá, tòa nhà chức năng... theo hướng dẫn của ngành Y tế. Bộ trí điểm tại các khuân ở các vị trí công cộng, trang bị khẩu trang, găng tay cho đội ngũ nhân viên phục vụ thường xuyên phải tiếp xúc đông người. Tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên đến trường đều phải thực hiện quy định mang, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sát khuẩn, tránh tập trung đông người... Trường phối hợp với cơ quan y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sức khỏe theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đối với học sinh, sinh viên. Xác định công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho



Phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Thái Bình.

cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ quan trọng, Trường Đại học Thái Bình đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh, áp phích, tờ rơi, băng led... để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Sinh viên dân của ngành Y tế. Bộ trí điểm tại các khuân ở các vị trí công cộng, trang bị khẩu trang, găng tay cho đội ngũ nhân viên phục vụ thường xuyên phải tiếp xúc đông người. Tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên đến trường đều phải thực hiện quy định mang, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sát khuẩn, tránh tập trung đông người... Trường phối hợp với cơ quan y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát sức khỏe theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đối với học sinh, sinh viên. Anh Mai Toàn Thắng, Bí thư

Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết: Thông qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo..., Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã tăng cường tuyên truyền những thông tin phù hợp, nhanh chóng, chính xác về các chủ trương, biện pháp của các cấp, các ngành và nhà trường trong phòng, chống dịch Covid-19 tới đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, tích cực phối hợp cùng các khoa, phòng dán áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền, làm vệ sinh khuôn viên, phòng học... Từ ngày 2/3, Trường Đại học Thái Bình triển khai dạy học trực tuyến với trên 30 môn học để bảo đảm chương trình đào tạo theo kế hoạch. Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các khoa, phòng, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch với mục tiêu ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất. TRINH CƯỜNG